

เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

คุณฐิติกาญญา สุมน

บรรณารักษ์คณะทันตแพทยศาสตร์

เปล่งศรี อิงคินันท์

คุณฐิติกาญญา สุมน รับราชการที่ คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นเวลา 43 ปี เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่ง บรรณารักษ์ตรี เมื่อ 1 พฤษภาคม 2506 โดยรับผิดชอบงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ หลังจากจบการศึกษาระดับบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2505 ในระหว่างปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมโดยได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาบรรณารักษศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ.2517 และได้ M.S. ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ จาก Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. ในปี พ.ศ. 2523

นอกจากการศึกษาต่อ คุณฐิติกาญญา ยังได้รับทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาและฝึกงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ North Western University,

Chicago ศึกษาและดูงานห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์หลายแห่ง เช่นที่ National Library of Singapore, National University of Singapore Library, Nanyang Technological University และ Singapore Institute of Standards and Industrial Research



คุณฐิติกาญญา สุมน เข้าร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรมในประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่สนใจงานด้านคอมพิวเตอร์จึงเน้นการหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านนี้เป็นพิเศษและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมวิทยากรที่จะต้องเป็นผู้สอนบรรณารักษ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Chulalinet

งานเทคนิคทั้งหมดในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ในช่วงที่คุณฐิติกาญญา สุมน เป็นหัวหน้าห้องสมุดอยู่นั้นเป็นผู้จัดดำเนินการเองตั้งแต่การพิจารณาจัดหาทรัพยากรสาร

สนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คือ จัดหมวดหมู่หนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น ๆ นำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล Chulalinet และนำทรัพยากรออกให้บริการ

ถึงแม้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดทันตแพทยศาสตร์จะมีจำนวนไม่มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับห้องสมุดอื่น ๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่น และใจรักในงานห้องสมุด ซึ่งเป็นงานบริการ คุณฐิติกัญญา สุมน ได้ใช้เวลาทุ่มเทกับงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมวารสารทันตแพทยศาสตร์ (TIDEX) ฐานข้อมูลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ (RES) ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารซึ่งต้องทำเองตั้งแต่ต้นจนจบเช่นเดียวกัน

ดังนั้นคุณฐิติกัญญา สุมน จะมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของงานที่จัดทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ในฐานะหัวหน้าห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ.2506 ห้องสมุดต้องย้ายสถานที่ถึง 3 ครั้ง ทุกครั้งได้พื้นที่และอาคารที่ต่างกันไป คุณฐิติกัญญา สุมน ต้องวางแผนการกำหนดพื้นที่ใช้สอยให้ห้องสมุดเองทุกครั้งให้เหมาะสมได้ประโยชน์ใช้สอย พยายามพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์สารสนเทศสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยจัดให้มีทรัพยากรสิ่งพิมพ์ สื่อทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดสร้างขึ้น และจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD PLUS MEDLINE ได้พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารสนเทศอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดหาอุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ



ภาพ ได้พัฒนาระบบข่ายงานภายใน (LAN) เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูล CD PLUS MEDLINE ภายในห้องสมุดและต่อระบบออนไลน์ ไปยังภาควิชาต่างๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์

ด้วยรูปลักษณะภายนอกที่คุณฐิติกัญญามักพูดเองเสมอว่า "พี่เป็นคนที่คุณค่อนข้างแข็ง" แต่น้อง ๆ บรรณารักษ์ต่างรู้จักดีว่าพี่ฐิติกัญญาของเราพร้อมจะให้คำแนะนำ ให้ความร่วมมือเสมอ พี่ฐิติกัญญาบอกพวกเราว่าไม่ชอบเขียน และพูดไม่เก่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะความรู้ที่สะสมในตัวพี่ฐิติกัญญามีมาก เราอาจไม่ได้อ่านคู่มือหรือบทความของพี่มากนัก แต่ถ้าเราต้องการจะทราบข้อมูลหรือคำตอบต้องถามจากตัวพี่ฐิติกัญญาเอง น้องบรรณารักษ์ใหม่ ๆ หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับพี่ฐิติกัญญา แต่ก็อาจจะได้มุมมองจากเอกสารที่ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ มอบให้พี่ฐิติกัญญา เมื่อวันเลี้ยงเกษียณอายุที่อาจทำให้เรารู้จักพี่ฐิติกัญญาอีกด้านหนึ่ง